

จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม

ไออาร์ดีเอ (IRDA : Iskandar Regional Development Authority) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอิสกันดาร์ (Iskandar) ที่นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ของมาเลเซีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยะโฮร์ที่กั้นกลางระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลักดันให้อิสกันดาร์เป็นดินแดนที่รองรับความเจริญด้านต่างๆ อาทิ การลงทุนในสินค้าเชิงนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การเงินการธนาคาร อาหารและสุขภาพ อาหารปลอดภัย การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย การแพทย์ การคมนาคมและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และการท่องเที่ยว

โครงการยักษ์ใหญ่นี้ถือเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ว่า มาเลเซียกำลังเดินหน้าสร้างประเทศที่มั่งคั่งมั่นคง โดยรัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากสำหรับโครงสร้างสาธารณูปโภคของเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้กว่า 4,000 ล้านริงกิต (1,200 ล้านดอลลาร์) คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการลงทุนกว่า 370,000 ล้านริงกิตภายในปี 2568

และวันนี้ ไออาร์ดีเอ ไม่ใช่เพียงแค่การขยายฝัน หากแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเป็นระบบจนทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ของมาเลเซียแห่งนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2555 ที่จะถึงนี้ ไออาร์ดีเอจะมีทั้งสวนสนุกเลโก้แลนด์ พรีเมียมเอาร์ทเล็ท สินค้าแบรนด์เนมแบบเดียวกับพรีเมียมเอาร์ทเล็ทที่อเมริกา โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ มหาวิทยาลัยการแพทย์ ศูนย์ไอที-ซอร์ฟต์แวร์พาร์ค สนามบิน ท่าเรือ เส้นทางคมนาคมที่สะดวก และเขตนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสินค้านวัตกรรม หรือธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การค้าและการลงทุนจะทำให้สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจากทั่วโลก และนำมาเม็ดเงินมหาศาลให้จะมากระจุกอยู่ที่ไออาร์ดีเอ

ไม่เพียงแต่เราจะอิจฉาหรืออวารถชื่นชมความสำเร็จของมาเลเซียเท่านั้น แต่ควรหันกลับมามองและวิเคราะห์ประเทศไทยของเรา ทั้งๆ ที่เมื่อสัก 10 ปีก่อนเราก็เคยมีโครงการเมกะโปรเจ็คมากมาย สุดท้ายก็มาสะดุดวิกฤติการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2549 ซึ่งก็เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันดีทุกฝ่ายอยู่แล้วว่าเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลและการเมืองนั้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศทุกโครงการ ความไม่ต่อเนื่องทั้งในแง่ของนโยบายและงบประมาณทำให้โครงการใหญ่ๆ ของประเทศไทยต้องพับหรือชะงักไป หน่วยงานภายใต้กระทรวงที่มีมากมายหลายหน่วยงานมีภารกิจที่ทับซ้อนและซ้ำซ้อนกันอยู่

อย่างไรก็ตาม อดีตคือบทเรียนที่มีค่า ให้นำเอาสิ่งนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินนโยบายในอนาคต และจะต้องทำให้ดีที่สุด ถ้าเราเดินตามประเทศอื่นแล้วดูเหมือนซ้ำเกินไปก็ควรจะระวังบ้าง แต่ก็ต้องไม่รีบร้อนร่นงานจนงานล้มภาคเอกชนทั้งวิสาหกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลาง หรือแม้แต่วิสาหกิจขนาดรายใหญ่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล การทำงานอย่างมีเครือข่ายจะช่วยผลักดันให้สภาวะทางเศรษฐกิจของไทยกลับมาเจริญเติบโตและแข็งแกร่งอีกครั้ง ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในเวทีโลก

ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของไทยปี 2554 นี้การเมืองไทยจะสดใส ความปรองดองอย่างแท้จริงกลับคืนมาสู่สังคมแห่งนี้อีกครั้ง เศรษฐกิจที่ซบเซามาเป็นเวลานานจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ที่สุดแล้วสังคมแห่งรอยยิ้มและมิตรภาพที่นานาประเทศรู้จักกันในนามสยามเมืองยิ้ม จะเชื่อเชิญให้ชาวต่างชาติทุกคนกลับมาเที่ยวเมืองไทย กลับมาทำการค้า กลับเข้ามาลงทุน ความเชื่อมั่นในสายตาของชาวต่างชาติจะกลับมาเหมือนเดิม อันจะทำให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริง ต่อไป

เขียนโดย จักรสิทธิ์ แก้ววิไล

มิถุนายน 2554

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)